



ประกาศกรมราชทัณฑ์

เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

ตามประกาศกรมราชทัณฑ์ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน ๒๘๕ อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน ๓ อัตรา ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน ๒๗๕ อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากปัจจุบันมีผู้สมัครคัดเลือกฯ จำนวนน้อย จนไม่เพียงพอต่อการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง รวมทั้ง อาจมีผู้ได้รับคัดเลือกฯ ขึ้นบัญชีไม่เพียงพอกับตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ กรมราชทัณฑ์ จึงขยายกำหนดระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกต่อไป จนถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ <http://www.correct.go.th> หัวข้อ “การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์” หรือที่เว็บไซต์ <http://correct.thaijobjob.com> จนถึงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ และให้ผู้สมัครคัดเลือกนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ จนถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ การสมัครคัดเลือกจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก และได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอน ภายในวันและเวลาที่กำหนดแล้วเท่านั้น

ผู้สมัครคัดเลือกที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก และกรมราชทัณฑ์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกฯ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ ประมาณวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งผู้สมัครคัดเลือกสามารถตรวจสอบ และพิมพ์ใบสมัครคัดเลือกที่มีเลขประจำตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สำหรับผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมในการคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีเลขประจำตัวสอบให้นำหลักฐานการชำระเงินไปติดต่อกับ กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมราชทัณฑ์ ถนนนนทบุรี ๑ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

อนุกม

(นายอายุตม์ สินธพพันธุ์)

อธิบดีกรมราชทัณฑ์